

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๐๓/๕๖

สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง โครงการโคล้านครอบครัว

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการฯ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/๗๖๖

ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการฯ ขอให้สำนักงานประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ กรณีสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเสนอเรื่อง การดำเนินงานโครงการโคล้านครอบครัว เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณานุมัติให้สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติดำเนินโครงการโคล้านครอบครัว ภายในกรอบวงเงิน ๕,๐๐๐ ล้านบาท และขอให้รัฐบาลชดเชยต้นทุนการเงินให้สถาบันการเงิน (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) อัตราร้อยละ ๔ ต่อปี ภายในวงเงิน ๖๐๐ ล้านบาท และงบบริหารโครงการ ภายในวงเงิน ๑๕๐ ล้านบาท โดยในปีแรกให้ใช้งบประมาณจากโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ ๓ เพื่อชดเชยต้นทุนการเงินให้กับสถาบันการเงิน ภายในวงเงิน ๒๐๐ ล้านบาท และงบบริหารโครงการ ภายในวงเงิน ๑๕๐ ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕๐ ล้านบาท และให้สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติจะเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อชดเชยต้นทุนการเงินให้สถาบันการเงิน ในปี ๒ - ๔ ภายในวงเงิน ๔๐๐ ล้านบาท รวมทั้งขอให้พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า โครงการโคล้านครอบครัวมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ส่งเสริมการประกอบอาชีพ การจัดสวัสดิการ ยกระดับรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน และส่งเสริมและฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนให้เข้มแข็ง จึงเห็นสมควรที่คณะกรรมการฯ จะพิจารณานุมัติในหลักการให้สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติดำเนินโครงการโคล้านครอบครัว ภายใต้กรอบวงเงิน ๕,๐๐๐ ล้านบาท และอนุมัติให้รัฐบาลชดเชยต้นทุนการเงินให้สถาบันการเงิน อัตราร้อยละ ๔ ต่อปี ภายในวงเงิน ๖๐๐ ล้านบาท และงบบริหารโครงการ ภายในวงเงิน ๑๕๐ ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายงบประมาณในปีแรกจากโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ ๓ ชดเชยต้นทุน

/การเงิน...

การเงินให้สถาบันการเงิน ภายในวงเงิน ๒๐๐ ล้านบาท และงบบริหารโครงการ ภายในวงเงิน ๑๕๐ ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕๐ ล้านบาท และให้สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อชดเชยต้นทุนการเงินให้สถาบันการเงิน ในปีี่ ๒ - ๔ ภายในวงเงิน ๔๐๐ ล้านบาท โดยคำนึงถึงศักยภาพและภารกิจเท่าที่จำเป็น ความเหมาะสมของกรอบวงเงินตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่มีอยู่อย่างจำกัด โดยจัดทำประมาณการต้นทุนทางการเงินและการบริหารจัดการภาครัฐต่อภาระทางการคลังในภาพรวมให้สอดคล้องกับรายรับ และพิจารณาถึงความสามารถของงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่จะเสนอตั้งงบประมาณรองรับ รวมถึงภาระทางการคลังทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนพิจารณาถึงความคุ้มค่าและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับอย่างยั่งยืน สำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการเห็นควรให้สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นอย่างเหมาะสม ตลอดจนจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เพื่อใช้ในการควบคุม กำกับ และติดตามด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

เปรมณ ญ์บุตร

(นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านการบริหาร

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๔๔๖

โทรสาร ๐ ๒๒๗๙ ๗๙๗๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@bb.go.th